



สมาคมนักค้าเงินไทย

THE THAI BANKERS' ASSOCIATION

เจตนาธรรมณ์ด้านสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล

สิงหาคม 2565

ปัญหาภาวะโลกร้อนก่อให้เกิดความท้าทายครั้งใหม่ต่อความยั่งยืน และคุกคามต่อการดำรงอยู่ของมวลมนุษยชาติและสรรพสิ่งทั้งหมดบนโลก สิ่งมีชีวิตทั้งหลายต่างตกอยู่ในภาวะที่เปราะบางโดยไม่มีข้อยกเว้น สถาบันการเงินซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศได้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาและปรับตัวของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้น ตลอดจนให้อำนาจให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปได้อย่างราบรื่นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

สมาคมธนาคารไทยตระหนักดีถึงความเร่งด่วนและความรุนแรงของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยคำนึงถึงทั้งความเสี่ยงและโอกาสใหม่ๆ ในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายและสิทธิมนุษยชน การเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างครอบคลุมและการจัดการปัญหาความไม่เสมอภาค เรามุ่งมั่นให้การสนับสนุนประเทศไทยอย่างจริงจังบนเส้นทางสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ รวมถึงพันธกิจของประเทศที่มีต่อความตกลงปารีส ด้วยบทบาทตัวกลางทางการเงินที่มีความรับผิดชอบ ส่งเสริมความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจและขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ทั้งนี้ การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบดังกล่าวต้องอาศัยการผสมผสานพลังระหว่างกัน รวมถึงความมุ่งมั่นในพันธกิจที่มีความหมาย และการเร่งดำเนินการในระยะเวลาอันใกล้ให้สอดคล้องกับทั้งระบบการเงิน

เราจึงเห็นชอบร่วมกันที่จะยกระดับการดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นให้แก่ภาคการเงินในระยะต่อไป ทั้งในด้านการลดความเสี่ยงและการปรับตัวในมิติของสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนอันสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวปฏิบัติในระดับประเทศ แนวทางการธนาคารเพื่อความยั่งยืนในด้านการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบของสมาคมธนาคารไทย กรอบการกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย และแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการธนาคารที่รับผิดชอบต่อองค์การสหประชาชาติ หลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจและสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ และแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ โดยจะดำเนินการตามแนวทางที่มีความสำคัญ ดังต่อไปนี้

ธรรมาภิบาล:

มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและดำเนินการกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับคณะกรรมการ โดยกำหนดภาระและขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนในระดับการจัดการ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างครอบคลุม และการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

ยุทธศาสตร์:

บูรณาการพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เข้ากับยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจและกำหนดกรอบด้านการเงินที่ยั่งยืน เพื่อลดผลกระทบเชิงลบและสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

- เราจะให้การสนับสนุนอย่างดีที่สุดเพื่อให้ประเทศไทยสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้อย่างราบรื่น

- เราจะให้การสนับสนุนรัฐบาลในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์อย่างเต็มกำลังในทุกด้านที่สามารถดำเนินการได้

การบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล:

ผนวกรวมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไว้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ การวิเคราะห์สถานการณ์และการทดสอบภาวะวิกฤต เพื่อประเมินผลกระทบต่อการดำเนินงาน ธุรกิจ และพอร์ตโฟลิโอของธนาคารพาณิชย์

ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน:

ปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน รวมทั้งนวัตกรรมทางการเงินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือลูกค้าให้สามารถบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์และการเติบโตอย่างยั่งยืน

การสื่อสาร:

สื่อสารและประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนในการสร้างจิตสำนึกสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล และการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน:

พัฒนาระบบการติดตามและการรายงานที่สอดคล้องกับกรอบการกำกับดูแลของประเทศไทยและมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนในระดับสากล อาทิ กรอบการรายงาน TCFD, GRI Standards

ทั้งนี้ เราจะดำเนินการจัดทำคู่มือที่ระบุรายละเอียดการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง (อาทิ การเสริมสร้างขีดความสามารถ) กรอบเวลา และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานสำหรับแต่ละองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยสำคัญอีกหลายประการที่จำเป็นต้องคำนึงถึงเพื่อให้สามารถบรรลุความสำเร็จด้านความยั่งยืน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจทั้งในภาคการธนาคาร ตลอดจนหน่วยงานกำกับดูแลและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ที่จะมีส่วนช่วยผลักดันให้การดำเนินตามพันธานของประเทศไทยเป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เราขอให้คำมั่นที่จะร่วมมือกันดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยความโปร่งใสและยืดหยุ่น เพื่อให้การทำงานระหว่างสมาชิกสมาคมธนาคารไทยสอดคล้องมาตรฐานเดียวกัน ภายใต้หลักการ “ปฏิบัติตามให้มากที่สุดหรือชี้แจงเหตุผลในกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามได้” (Comply or Explain) โดยคำมั่นสัญญาของเราแสดงให้เห็นถึงเจตนาที่แน่วแน่ที่จะผลักดันให้ภาคการธนาคารเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อนำพาให้เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น